

สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ตร. ครั้งที่ ๗๔/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๑๕ มิ.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.
ประธาน : พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร.

ผู้สั่งการ	ข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
<p>พล.ต.ท.มนูฯ ผู้ช่วย ผบ.ตร.</p>	<p>๑. ให้ สท. ประชาสัมพันธ์ โครงการการจัดหาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กและอาวุธปืนสั้นประจำกาย ให้กับนักเรียนนายร้อยตำรวจเมื่อสำเร็จการศึกษา เพื่อสามารถทำงานบริการประชาชน สังคม ประเทศชาติ และพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที โดยประสานรายละเอียดกับ รร.นรต.</p> <p>๒. เนื่องจากในรอบเดือนที่ผ่านมา ศาลการสุวรรณภูมิ และ สภ.สุวรรณภูมิ มีการจับกุม เกล็ดตัวลื่น งาช้าง และนอแรด นำเข้าผิดกฎหมายจำนวนมาก จึงกำชับ ให้ ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ ควบคุมกำกับดูแลการสอบสวนและขยายผลเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย</p> <p>๓. ให้ผู้บังคับบัญชาระดับกองบัญชาการ กำกับดูแลขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ โดยให้มีผลการปฏิบัติอย่างชัดเจน</p> <p>๔. กำชับการดำเนินคดีอาญา กรณีมีข้าราชการตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้กระทำความผิด ให้ผู้บังคับบัญชาเข้าไปควบคุมกำกับดูแลการสอบสวนอย่างใกล้ชิด และต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย</p> <p>ข้อสั่งการผ่านระบบการประชุมทางไกล</p> <p>๑. ชมเชย กอร.ถปภ.สนามหลวง ที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ ตร.</p> <p>๒. ให้ ภ.จว.สุรินทร์ เร่งรัดสืบสวนสอบสวนติดตามจับกุมผู้ต้องหา ก่อเหตุฆ่าผู้อื่นในพื้นที่ สภ.เมืองสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ค.๖๐</p> <p>๓. ให้ ภ.จว.ปทุมธานี เร่งรัดสืบสวนสอบสวนติดตามจับกุมผู้ต้องหา ก่อเหตุฆ่าผู้อื่นในพื้นที่ สภ.คลองห้า เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ค.๖๐ โดยให้พยายามรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรอบคอบ</p> <p>๔. ให้ ภ.จว.ยโสธร เร่งรัดสืบสวนสอบสวนติดตามจับกุมผู้ต้องหา ก่อเหตุทำให้เสียชีวิตในพื้นที่ สภ.เมืองยโสธร เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ค.๖๐ โดยให้ส่งตรวจวัตถุพยานและพยายามรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง อย่างละเอียดรอบคอบ</p>	<p>ผบช.รร.นรต. ผบก.สท.</p> <p>ผบช.ภ.๑ ผบก.ภ.จว. สมุทรปราการ</p> <p>ผบช.น., ภ.๑-๙ และ ศชต.</p> <p>ผบช.น., ภ.๑-๙ และ ศชต.</p> <p>ผบช.น. กอร.ถปภ.สนามหลวง</p> <p>ผบช.ภ.๓ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์</p> <p>ผบช.ภ.๑ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี</p> <p>ผบช.ภ.๓ ผบก.ภ.จว.ยโสธร</p>

พ.ต.อ.

(พัฒนปกรณ์ ชื่นประเสริฐ)

รอง ผบก.ผอ.

นายตำรวจเวรอำนาจการ ศปก.ตร.